

THÔNG BÁO

KẾT LUẬN TẠI HỘI NGHỊ BAN CHẤP HÀNH ĐẢNG BỘ TỈNH về tình hình, kết quả lãnh đạo thực hiện nhiệm vụ 6 tháng đầu năm; nhiệm vụ, giải pháp trọng tâm 6 tháng cuối năm 2021

Ngày 29/6/2021, Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh họp (Biên bản số 104-BB/TU) cho ý kiến về tình hình, kết quả lãnh đạo thực hiện nhiệm vụ 6 tháng đầu năm; nhiệm vụ, giải pháp trọng tâm 6 tháng cuối năm 2021. Sau khi thảo luận, Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh cơ bản thống nhất với nội dung các văn bản trình tại Hội nghị; đồng thời, nhấn mạnh một số nội dung như sau:

1. Kết quả đạt được 6 tháng đầu năm

Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh đã tập trung lãnh đạo, chỉ đạo triển khai Nghị quyết Đại hội XI Đảng bộ tỉnh, Nghị quyết Đại hội XIII của Đảng, gắn với xây dựng Chương trình hành động và các kế hoạch, đề án, chương trình có tính chất trung hạn và dài hạn để thực hiện Nghị quyết; ban hành các quy định, quy chế làm việc của các cấp uỷ; trong đó, xác định rõ những vấn đề khó khăn, điểm nghẽn để tập trung tháo gỡ nhằm thúc đẩy phát triển kinh tế - xã hội, xây dựng Đảng, hệ thống chính trị ngay từ đầu nhiệm kỳ.

Tiếp tục tập trung lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện “mục tiêu kép”, vừa bảo đảm phòng, chống dịch, vừa duy trì sản xuất, ổn định đời sống của nhân dân. Các chỉ tiêu về kinh tế - xã hội đều có sự tăng trưởng tích cực; trong đó, một số chỉ tiêu tăng cao hơn so với cùng kỳ và kế hoạch đề ra; đây là kết quả rất khả quan, có thể nhận diện tiềm năng, nội lực của nền kinh tế đã tích lũy trong thời gian qua, vẫn tiếp tục duy trì, phát triển.

Các lĩnh vực về giáo dục, y tế cơ bản ổn định; quan tâm rà soát, điều chỉnh phù hợp với điều kiện dịch bệnh, đáp ứng được nhu cầu cơ bản của người dân; đặc biệt, ngành y tế đã huy động tối đa các nguồn lực để làm tốt công tác phòng, chống dịch bệnh. Quyết liệt thực hiện các biện pháp phòng ngừa và xử lý triệt để các ca bệnh trong cộng đồng. Thực hiện đầy đủ các chính sách an sinh xã hội, chính sách đối với người có công, góp phần ổn định đời sống của Nhân dân.

Công tác bảo đảm an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội được tăng cường; nhiệm vụ, biện pháp quân sự, quốc phòng địa phương được triển khai thực hiện bảo đảm theo kế hoạch; thực hiện tốt việc kiểm soát biên giới, giữ vững an ninh trật tự, chủ quyền biên giới quốc gia; đặc biệt là ngăn chặn xuất nhập cảnh trái phép, không để lây lan dịch bệnh từ bên ngoài vào nội địa; trong đó, bảo vệ thành công các sự kiện chính trị quan trọng, các dịp lễ, tết, đặc biệt là cuộc bầu cử đại biểu

Quốc hội khoá XV và bầu cử đại biểu Hội đồng nhân dân các cấp, nhiệm kỳ 2021-2026; giữ vững an ninh trật tự, ổn định phục vụ phát triển kinh tế - xã hội.

Tập trung triển khai các nhiệm vụ học tập, quán triệt, tuyên truyền các nghị quyết, chỉ thị, kết luận của Đảng, sơ kết việc thực hiện Chỉ thị số 05-CT/TW của Bộ Chính trị và triển khai chuyên đề toàn khoá trong học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh; hướng dẫn tiếp tục đăng ký cam kết thực hiện các nghị quyết, chỉ thị, quy định của Đảng đối với cán bộ, đảng viên trong toàn hệ thống chính trị.

Xây dựng và triển khai kế hoạch để xây dựng các tổ chức cơ sở đảng, phát triển đảng viên ở tất cả các cấp; quan tâm tạo nguồn phát triển đảng viên theo hướng chất lượng hơn; thường xuyên sàng lọc, đưa những đảng viên không còn đủ tư cách ra khỏi Đảng theo quy định.

Triển khai chương trình kiểm tra, giám sát của Tỉnh uỷ và cấp uỷ các cấp, cơ bản đạt tiến độ; xử lý tốt việc giải quyết đơn thư khiếu nại, tố cáo phục vụ công tác cán bộ, công tác nhân sự bầu cử các cấp; chỉ đạo công tác phòng, chống tham nhũng trong nội bộ đúng chủ trương của Đảng; quan tâm nâng cao hoạt động của các cơ quan tư pháp.

Tập trung hoàn thiện và sắp xếp tổ chức bộ máy, nhân sự các cơ quan sau Đại hội và sau bầu cử, kịp thời giải quyết chế độ, chính sách cho cán bộ không tham gia tái cử, xin nghỉ hưu trước hạn.

Mặt trận Tổ quốc, các tổ chức chính trị - xã hội, hội quần chúng tích cực tham gia vận động tổ chức, đoàn viên, hội viên, Nhân dân thực hiện các phong trào cách mạng sát hợp với điều kiện của từng địa phương, đơn vị; đặc biệt, tham gia vào công tác phòng, chống dịch bệnh, hỗ trợ cho những đối tượng yếu thế, thực hiện các hoạt động bầu cử và vận động Nhân dân đi bầu cử.

Tuy nhiên, trong 6 tháng đầu năm còn những hạn chế cần quan tâm: việc triển khai, cập nhật chương trình hành động, kế hoạch thực hiện Nghị quyết Đại hội XIII của Đảng, Đại hội XI Đảng bộ tỉnh, của các cấp, các ngành còn chậm; trong đó, nhiều đề án, chương trình cụ thể ở các ngành, lĩnh vực chưa được ban hành, trong quá trình triển khai thực hiện còn lúng túng ở tất cả các cấp; việc đăng ký chương trình hành động của cá nhân để thực hiện chỉ thị, nghị quyết của Đảng, nhất là các đồng chí Tỉnh uỷ viên chưa đầy đủ, kịp thời; việc chỉ đạo tháo gỡ những khó khăn, vướng mắc trong đầu tư phát triển kinh tế và cải thiện môi trường đầu tư, mặc dù đã nhận diện được nguyên nhân, nhưng đề ra các biện pháp để khắc phục còn chậm; các tồn tại, hạn chế trong lĩnh vực văn hoá - xã hội như tình trạng thiếu giáo viên mầm non chưa được khắc phục; chất lượng khám chữa bệnh và nguồn nhân lực y tế công còn hạn chế; các biện pháp để nâng cao chất lượng xây dựng đời sống văn hoá ở khu dân cư,... chưa được triển khai cụ thể; lĩnh vực du lịch do tác động của dịch bệnh có chiều hướng suy giảm; sản xuất và tiêu thụ một số mặt hàng nông sản gặp khó khăn; chuyển đổi cơ cấu sản xuất theo chuỗi giá trị, liên kết chuỗi để nâng cao giá trị của ngành nông nghiệp chưa có kết quả cụ thể; đời sống của một bộ phận Nhân dân còn khó khăn, nhất là do tác động của dịch bệnh, kéo theo các vấn đề về tội phạm, các vấn đề về xã hội có diễn biến phức tạp hơn; các nội dung

đột phá của tỉnh triển khai chậm và chưa xác định rõ định hướng, nhiệm vụ trong giai đoạn mới; phương pháp vận động quần chúng chưa có nhiều đổi mới, công tác tập hợp các tầng lớp nhân dân còn khó khăn.

2. Phương hướng, nhiệm vụ 6 tháng cuối năm 2021

Ngoài các phương hướng, nhiệm vụ được nêu trong dự thảo báo cáo về tình hình, kết quả lãnh đạo thực hiện nhiệm vụ 6 tháng đầu năm của Tỉnh uỷ; yêu cầu các cấp uỷ, tổ chức đảng, địa phương, cơ quan, đơn vị quan tâm, chú trọng một số nhiệm vụ trọng tâm sau:

- Nắm sát tình hình, diễn biến của dịch bệnh Covid-19 và các biện pháp phòng chống để có những đánh giá chính xác, kịp thời về những tác động, ảnh hưởng của dịch bệnh đến tất cả các mặt trong phát triển kinh tế - xã hội, quốc phòng, an ninh và tổ chức thực hiện nhiệm vụ của cả hệ thống chính trị để chủ động, linh hoạt trong đề ra biện pháp ứng phó kịp thời. Đồng thời, tiếp tục rà soát, bám sát chỉ tiêu cơ bản nêu trong Nghị quyết năm 2021 của Tỉnh uỷ và các chỉ tiêu kế hoạch cụ thể của các cấp, các ngành để tập trung lãnh đạo, chỉ đạo, quan tâm thực hiện hoàn thành trong 6 tháng cuối năm. Tiếp tục đổi mới tư duy, chủ động, sáng tạo và có quyết tâm cao nhất để thực hiện được “mục tiêu kép” vừa phòng, chống dịch, bảo vệ sức khoẻ của người dân, vừa đảm bảo phát triển kinh tế - xã hội và ổn định đời sống của người dân.

- Các cấp uỷ phải khẩn trương cập nhật, bổ sung chương trình hành động thực hiện Nghị quyết Đại hội XI Đảng bộ tỉnh gắn với Nghị quyết Đại hội XIII của Đảng; kịp thời ban hành các đề án, kế hoạch để cụ thể hoá và tổ chức thực hiện các nhiệm vụ trong chương trình hành động. Từng đồng chí Tỉnh uỷ viên thực hiện tốt việc nêu gương, gương mẫu trong việc xây dựng, đăng ký chương trình hành động cá nhân thực hiện nghị quyết, chỉ thị, quy định của Đảng nội dung rõ ràng, cụ thể gắn với chức trách, nhiệm vụ để theo dõi kết quả thực hiện, làm cơ sở để đánh giá cán bộ; báo cáo về Ban Thường vụ Tỉnh uỷ trong tháng 7/2021.

- Tập trung đề ra biện pháp khắc phục có hiệu quả các bất cập về đầu tư, phát triển sản xuất kinh doanh trong tất cả các thành phần kinh tế; chú trọng thu hút các nhà đầu tư lớn, đầu tư chiến lược và khắc phục điểm nghẽn về quy hoạch, đất đai, đầu tư, xây dựng; có biện pháp cải thiện nâng cao môi trường, hiệu quả thu hút đầu tư; nghiên cứu đề xuất cơ chế một cửa trong giải quyết thủ tục đầu tư.

- Không chủ quan với kết quả đạt được trong 6 tháng đầu năm; chủ động xây dựng kịch bản, phương án cụ thể hơn để điều hành phát triển kinh tế trong bối cảnh bị tác động, ảnh hưởng của dịch bệnh; đồng thời, nắm và có biện pháp, đề xuất giải pháp, chính sách để hỗ trợ phù hợp đối với từng đối tượng bị ảnh hưởng trong sản xuất và đời sống ở từng địa phương. Tập trung bảo vệ, bảo đảm an toàn các hoạt động sản xuất tại các doanh nghiệp chủ chốt của nền kinh tế địa phương; quyết liệt bảo vệ để duy trì, ổn định sản xuất của địa phương, không để gián đoạn việc xuất khẩu. Ngoài ra, quan tâm có biện pháp hỗ trợ, duy trì các doanh nghiệp vừa và nhỏ, các hộ gia đình ổn định hoạt động sản xuất, kinh doanh.

- Tăng cường hiệu quả công tác thanh tra, kiểm tra, giám sát, chủ động phát hiện nguy cơ sai phạm để ngăn ngừa từ sớm, từ xa, không để xảy ra sai phạm lớn, diễn biến thành tội phạm, góp phần nâng cao hiệu quả công tác phòng, chống tham nhũng, tiêu cực, làm trong sạch tổ chức bộ máy.

- Tiếp tục thực hiện tốt công tác xây dựng Đảng, xây dựng hệ thống chính trị, đặc biệt là phải đổi mới tư duy, phương pháp làm việc để nâng cao hiệu quả xây dựng tổ chức bộ máy của hệ thống chính trị; tăng cường công tác kết nạp đảng viên bảo đảm đủ số lượng và chất lượng; tiếp tục thực hiện tốt các nhiệm vụ liên quan đến quy hoạch, đào tạo, bồi dưỡng cán bộ.

Văn phòng Tỉnh uỷ xin truyền đạt ý kiến của Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh để các đồng chí thực hiện.

Nơi nhận:

- Các cơ quan tham mưu, giúp việc Tỉnh uỷ,
- Các đảng đoàn, ban cán sự đảng,
- Các huyện uỷ, thị uỷ, Thành uỷ và các đảng uỷ trực thuộc Tỉnh uỷ,
- Các đồng chí Tỉnh uỷ viên,
- Đ/c Chánh Văn phòng UBND tỉnh,
- Đ/c Chánh Văn phòng Tỉnh uỷ,
- Đ/c Phó Chánh VPTU phụ trách TH,
- Phòng Tổng hợp - VPTU,
- Lưu Văn phòng Tỉnh uỷ.

PHONG-80

**K/T CHÁNH VĂN PHÒNG
PHÓ CHÁNH VĂN PHÒNG**



Tô Thị Tuyết Mai